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ÁHERSLUATRIÐI 

1. Jafnvægi – Iðkendur / Íbúar  
• Víkingur = Safamýri mun tryggja aukið jafnvægi á milli félaga 
• Mjög mikið ójafnvægi í dag á milli félaga 

• Víkingur 
• Iðkendur = 1125 (3 skólar)

• Um 1500 með Safamýri 
• Íbúar = um 11,500 (2017)
• Uppbyggingarsvæði = um 1,000 íbúar 

• Valur 
• Iðkendur = 1700 (5 skólar)
• Íbúar = um 19,500 (2017)
• Ný uppbyggingarsvæði = um 2,500 íbúar 

2. Nýtt Víkingshverfi 
• Samlegð + mikil kjölfesta
• Skýr samlegð strax – sterkasta sviðsmyndin. Skýr tenging landfræðilega, skólalega etc
• Skýr samfella á milli hverfa – sterk yfirsýn á hverfið
• Öflugt Barna – og unglingastarf Víkings 

• Allar íþróttagreinar á báðum stöðum – Safamýri / Víkin 
• Nýjar íþróttagreinar – ss körfubolti 

3. Samvinna / Samstarf
• Skýr hugmyndafræði Víkings 

• Mikill vilji Víkings
• Skýr samvinna með Reykjavíkurborg, Fram, Þrótti 
• Samfélagsvinnsla vs afreksvinnsla – mikill metnaður að ná til allar hagsmunaaðila í hverfinu

• Víkingur hefur sýnt mikinn vilaj / metnað hvað varðar að tengja hagsmunaðila
• Hverfismiðstöð – skýr hugmyndafræði 

• Mikilvægt hlutverk félaga. Ný hugsun



TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR 
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Víkingur 11369 11514
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Knattspyrnufélagið Víkingur - Starfsemi í Safamýri

VILJAYFIRLÝSING
Aðalstjórn Knattspyrnufélagsins Víkings hefur undanfarna mánuði átt formlegt samtal við Reykjavíkurborg um 
framtíðaruppbyggingu og framtíðarathafnasvæði Víkings í Fossvogi auk þess sem núverandi svæði Fram í 
Safamýri hefur verið mikið til umræðu. Frá því að svæði Fram var fyrst nefnt á fundum aðila hefur áhugi Víkings á 
svæðinu verið mikill enda er það mat okkar að samlegðaráhrif geti orðið talsverð fyrir alla hagsmunaðila. Hverfin 
liggja í dag að hvoru öðru og útkoma yrði stórt og öflugt Víkingshverfi.  
Aðalstjórn hefur lagt í töluverða vinnu til að kynna málið fyrir deildum félagsins með það að markmiði að skapa 
góða sýn sem ætlað er að tryggja að félagið geti haldið úti góðu og öflugu barna- og unglingastarfi á svæðinu.  
Félagið mun þjóna hverfinu á sama hátt og gert hefur verið í Smáíbúða- og Fossvogshverfi á liðnum árum. Öflugu 
starfi beggja kynja verði haldið úti á báðum starfsstöðvum með sama metnaði og félagið hefur verið þekkt fyrir, 
en yngri flokka starfið hefur á liðnum árum skilað frábærum árangri. Áhersla verður lögð á menntaða þjálfara og 
sömu gildi í öllu starfi og þjálfun. Bætt aðstaða félagsins gefur kost á nýjum íþróttagreinum fyrir hverfið og mætti 
þar t.d. nefna körfuknattleik. Þannig verði breiddin á íþróttaframboði hverfisins enn meiri en nú er. Gríðarlega 
öflug Almenningsdeild er rekin hjá félaginu og stækkar hún ár frá ári og er mikill vilji til að byggja upp samskonar 
starf í Safamýri. Þá sér félagið fyrir sér að keppni í meistaraflokkum í knattspyrnu verði áfram í Víkinni en keppni í 
meistaraflokkum í handknattleik verði í Safamýri. 
Við leggjum áherslu á það að þjónustusamningur um rekstur mannvirkja við Reykjavíkurborg tryggi starf 
íþróttastjóra í Safamýri þannig að öll þjónusta við foreldra og iðkendur verði í nær umhverfinu. Þá er mikilvægt 
að samstarf við skóla hverfisins sé öflugt svo samfella sé í starfi barnanna. Félagið hefur mikinn áhuga á að 
uppbygging á svæðum félagsins taki meðal annars tillit til ýmis konar hverfistengdrar þjónustu þannig að 
félagsaðstaðan verði meiri hverfismiðstöð en nú er. Í þessu samhengi má t.d. nefna frístundaheimili, tannlækna, 
sjúkraþjálfara ofl. 
Félagið hefur áhuga að taka við allri nýliðun hverfisins sem fyrst og tryggja þannig að mögulegt brottfall iðkenda 
verði lágmarkað. Um það þarf þó að ríkja sátt milli Fram, Víkings og Reykjavíkurborgar. Þá er félagið reiðubúið að 
vinna náið með íbúasamtökum hverfisins í öllu þessu ferli.  
Niðurstaðan af vinnu okkar er sú að Knattspyrnufélagið Víkingur lýsir yfir fullum vilja sínum til að halda úti öflugu 
barna- og unglingastarfi í Safamýri í góðu samstarfi við hagsmunaaðila á svæðinu með sterkri aðkomu 
Reykjavíkurborgar.  


